



ประกาศคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย(ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ที่ถูกเขตชลประทาน
โครงการแก้มลิงวังทองแดง

ในเขตท้องที่ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย และตำบลบ้านไร่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดสุโขทัย ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครองและทำประโยชน์ตามแผนที่สำรวจแปลงที่ดิน (ร.ว.๔๓ ก.) ซึ่งข้างรังวัดของกรมที่ดินได้ทำการรังวัดพิสูจน์สิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน คำนวณเนื้อที่ที่ถูกเขตชลประทาน โดยได้ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงของที่ดินและทรัพย์สินในที่ดินแต่ละแปลงที่ถูกเขตชลประทาน โครงการแก้มลิงวังทองแดง ในท้องที่ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย และตำบลบ้านไร่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ตามหลักและแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดสุโขทัย ได้ประชุมกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑(๑) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๑/๒๕๖๒(๒) เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังมีรายชื่อของราษฎรผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย(ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้แล้ว

ฉะนั้นหากผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินดังกล่าว เห็นว่าผู้ชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้ไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าขนย้าย(ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ก็ให้ยื่นเรื่องคัดค้านต่อนายอำเภอเมืองสุโขทัย และนายอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดคัดค้านคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินฯ จะได้ประชุมให้ความเห็นชอบจ่ายเงินกับบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศต่อไป

จึงประกาศแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไมตรี ไตรติลานันท์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดสุโขทัย